

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin Trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2020

Căn cứ Công văn số 770/STTTT-CNTT ngày 06/9/20159 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang về việc triển khai thực hiện xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2020;

Căn cứ nhu cầu thực tiễn ứng dụng CNTT, Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019 với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ; phân công rõ người, rõ trách nhiệm trong việc Tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển ứng dụng CNTT trong ngành Nội vụ, triển khai đồng bộ, thông suốt xây dựng, vận hành các phần mềm dùng chung trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Việc xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu một số lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Nội vụ; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thuận tiện trong việc tra cứu số liệu, thông tin trong thời kỳ công nghệ số.

II. NỘI DUNG

1. Các văn bản căn cứ đề xuất nhiệm vụ triển khai ứng dụng CNTT năm 2020:

Căn cứ Kế hoạch hành động số 59/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị Quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; Sở Nội vụ đã triển khai bằng việc ban hành Kế hoạch số 101/KH-SNV ngày 24/4/2019 về việc thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch hành động số 59/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh;

Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện Nghị quyết số 433-NQ/TU ngày 04/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2025; Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 179/KH-SNV về việc Triển khai thực hiện Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện Nghị quyết số 433-NQ/TU ngày 04/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025.

Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình phát triển nguồn nhân lực Công nghệ thông tin tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020; Công văn số 1929/UBND-KT ngày 15/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại; Công văn số 2236/UBND-KT ngày 27/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

Căn cứ các văn bản chỉ đạo điều hành, hướng dẫn của Bộ, ngành và văn bản khác của UBND tỉnh Bắc Giang về việc triển khai ứng dụng CNTT. Sở Nội vụ đã triển khai những nhiệm vụ cụ thể như sau:

2.1. Xây dựng hạ tầng CNTT

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang triển khai cài đặt và ứng dụng hệ thống một cửa điện tử đồng bộ, chuẩn hóa; phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc giữa các cơ quan nhà nước cấp tỉnh và các huyện, thành phố.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng thông tin điện tử các Sở, ngành, địa phương; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của ngành, địa phương lên cổng dịch vụ công của tỉnh.

Duy trì việc gửi, nhận văn bản điện tử; ứng dụng chữ ký số.

Xây dựng, phát triển các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phần mềm chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu, quả chất lượng công tác chuyên môn đảm bảo triển khai đồng bộ với việc phát triển các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, cơ sở dữ liệu quốc gia.

Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin: Tiếp tục đầu tư trang thiết bị, dịch vụ CNTT, đào tạo, bồi dưỡng nguồn lực bảo đảm an toàn, an ninh thông tin theo quy định đối với các hệ thống thông tin như mạng LAN, các cơ sở dữ liệu dùng chung cơ sở dữ liệu chuyên ngành của ngành Nội vụ (Theo Quyết định số 1017/QĐ-TTg ngày 14/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ CNTT phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 và Công văn số 2236/UBND-KT ngày 27/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện

Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 7/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng).

Tiếp tục rà soát, nâng cấp thay thế các máy tính, máy in, máy chiếu, máy scan, các thiết bị xuống cấp, hư hỏng, để từng bước hoàn thiện các trang thiết bị và đáp ứng được mục tiêu ứng dụng CNTT theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Không ngừng củng cố, duy trì, tăng cường các giải pháp bảo mật, an ninh cho hệ thống mạng LAN, WAN, Internet, giúp cho hệ thống hoạt động ổn định, chất lượng tốt, đảm bảo các hệ thống phần mềm chạy ổn định, an toàn.

2.2 ứng dụng hạ tầng CNTT và công tác chuẩn bị xây dựng phần mềm mới

Các phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở tiếp tục triển khai, sử dụng có hiệu quả phần mềm dùng chung như Quản lý văn bản và Điều hành công việc, Cổng thông tin điện tử của Sở, chuẩn bị các nội dung, điều kiện cần thiết để tham mưu cho lãnh đạo Sở báo cáo UBND tỉnh về việc triển khai xây dựng, ứng dụng và duy trì hệ thống cung cấp thông tin ngành Nội vụ của tỉnh Bắc Giang.

Các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở phối hợp cung cấp các trường thông tin, xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu của ngành Nội vụ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở

Tham mưu xây dựng Kế hoạch và các văn bản tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ.

Đôn đốc theo dõi nhắc nhở các phòng liên quan chuẩn bị hạ tầng, khảo sát, xây dựng các trường số liệu để hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành. Chuẩn bị các nội dung, điều kiện cần thiết khác để tiến hành triển khai cung cấp trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ.

Hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị liên quan xây dựng dự toán kinh phí, tham mưu bảo vệ ngân sách, đảm bảo nguồn kinh phí trong triển khai thực hiện các nội dung quy định trong Kế hoạch.

2. Phòng Công chức, viên chức phối hợp với Phòng Tổ chức Biên chế và Tổ chức phi chính phủ

Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

3. Phòng Cải cách hành chính

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nhân rộng phần mềm chấm điểm chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh.

4. Các phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc

Chuẩn bị các nội dung phối hợp, cung cấp các trường thông tin, số liệu để xây dựng cơ sở dữ liệu chung của Sở và số liệu phần mềm từng lĩnh vực. Chủ động đề xuất

với Lãnh đạo Sở trong việc triển khai lĩnh vực được giao tại Kế hoạch đảm bảo thời gian, chất lượng, hiệu quả.

Chủ động triển khai ứng dụng CNTT, phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành công việc, phần mềm hỗ trợ một cửa của Sở tại các phòng, ban, đơn vị hiệu quả. Đảm bảo cơ sở vật chất, an toàn, an ninh theo quy định của UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2020 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang. /.

Nơi nhận: ✓

- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- so_sttt vt@bacgiang.gov.vn;

- Lãnh đạo Sở;

- Công TTĐT Sở;

- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Nghĩa